

THCS TRỌNG ĐIỂM LÊ HỮU TRÁC- NƠI CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ

Em tên là Chu Minh Huy, cựu học sinh niên khoá 2010-2014 tại trường THCS Trọng Điểm Lê Hữu Trác, tiền thân là trường Phổ thông năng khiếu huyện Mỹ Văn. Hiện tại, em đang là du học sinh bậc học Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Kinh doanh Budapest, thuộc thủ đô của đất nước Hungary xa xôi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã được gần 10 năm. Năm nay, nhà trường

tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường – một dấu mốc đặc biệt nhìn lại một chặng đường dài phát triển của nhà trường. Đây cũng là một cơ hội để

những cựu học sinh như em được ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ với mái trường, thầy cô và bạn bè thân yêu sau nhiều năm xa cách. Nhân dịp lễ kỷ niệm trọng đại của trường, em muốn viết lên đôi dòng chia sẻ, tâm sự về ngôi trường đã chứng kiến những bước trưởng thành đầu tiên của em, cũng như về những thầy cô vĩ đại đã góp phần dìu dắt em nên người.

Em vẫn nhớ như in những ngày đầu năm lớp 6 lúc em mới nhập trường và mang trong mình nhiều tâm trạng. Được học tập trong một môi trường mới, em vô cùng háo hức được khám phá

những điều thú vị trong ngôi trường có bề dày và danh tiếng về chất lượng giáo dục. Ngoài ra, trong lòng em cũng có nhiều lo âu về năng lực của bản thân và bản khoản liệu bản thân có thể đạt thành tích cao trong suốt bốn năm học sắp tới. Vậy nên lúc đầu, em trở nên khá khép kín và ít khi thể hiện bản thân mình trước mọi người. Tuy nhiên, nhờ những người thầy, người cô tận tụy ngày đêm truyền lửa, tiếp thêm những kiến thức bổ ích và

trinh thần học tập sôi nổi, em đã ngày càng trở nên dạn dĩ hơn, dám thể hiện bản thân hơn và đặc biệt, rèn luyện được ý chí phấn đấu, quyết tâm theo đuổi mục tiêu để đạt

được thành công. Việc được học tập trong một tập thể lớp với nhiều cá nhân ưu tú, xuất sắc cũng là một nguồn động lực to lớn để em luôn cố gắng học hết sức, chơi hết mình. Ngoài việc có được cơ hội tiếp cận với các kỳ thi học sinh giỏi, những cuộc thi mang tính chất chuyên môn, em và các bạn học sinh cũng được nhà trường tạo điều kiện tham gia những hoạt động ngoại khoá bổ ích, những sân chơi thể thao lành mạnh cùng với những khoá học kỹ năng sống rất thiết thực. Những trải nghiệm đó cùng với những người đồng hành là thầy cô và



bạn bè đã vun đắp những giá trị trong em, giúp em bước đi từng bước trên con đường khám phá và phát triển bản thân một cách toàn diện nhất.

Bốn năm học dưới mái trường Lê Hữu Trác thân yêu trôi qua thật nhanh

với những kỷ niệm không bao giờ phai và những bài học không bao giờ cũ. Ngôi trường đã chứng kiến từng bước đi chập chững trên con đường trưởng thành của em và để rồi sau đó, em đã tiếp tục hoàn thiện bản thân dựa trên những trải nghiệm quý giá



có được trong suốt bốn năm học tại trường. Nhờ đó, em đã gặt hái được những thành tích mà bản thân em cũng không ngờ tới như Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Toán, trúng tuyển khoa Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương, giành được các suất học bổng du học như Stipendium Hungaricum hay Erasmus, và đặc biệt có cơ hội làm đại biểu trong Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc tại New York. Mỗi thành tích em đạt được trong cuộc

sống hay trong học tập đều có hình bóng những người thầy người cô tận tụy, “vừa có tâm lại có tầm” như cô Hảo, cô Oanh, cô Nam, cô Liên, thầy Dũng, cô Lan Anh,... cùng với những người bạn tốt của tập thể lớp B năm nào. Giờ đây, khi đã

trở thành một du học sinh học tập và sinh sống xa xôi nơi xứ người, em vẫn mang trong mình tinh thần của trường Lê Hữu Trác, luôn kiên định và vững tin với con đường mình đang đi, không bao giờ gục ngã trước những khó khăn hay thử thách.

Cuối cùng, mặc dù không thể về nước tham dự lễ kỷ niệm, thông qua đôi dòng chia sẻ này, em muốn gửi một lời chúc sức khỏe tới những thầy cô kính yêu của trường THCS Lê Hữu Trác/PTNK huyện Mỹ Văn, một lời chúc thành công tới những thế hệ học sinh đã và đang học tập tại trường cùng một lời chúc tốt đẹp cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường sắp tới. Dù thêm bao nhiêu năm nữa, Lê Hữu Trác vẫn luôn hằn in trong tim em không bao giờ phai nhạt.

Budapest, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Cựu học sinh Chu Minh Huy (2010-2014)

KỶ YẾU 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
1993 - 2023

